



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU

LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

Evry 02.11.2016

THÔNG TƯ

V/v **Kêu gọi Cứu Trợ sau Trận Thiên Tai Lũ Lụt tại các tỉnh Miền Trung VN**

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính Bạch chư Tôn Thiên Đức Tăng Ni của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại của 4 Châu.

Kính thưa quý đồng hương, đồng bào Phật tử

Kính thưa liệt quý vị,

Trước tiên, **Ban Liên Lạc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của 4 Châu**, xin chân thành ca ngợi tán thán công đức vô lượng vô biên của **quý Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội trực thuộc Giáo Hội 4 Châu**, đã nỗ lực kêu gọi quyên góp từ các Tự Viện Tăng Ni Phật tử ủng hộ giúp đỡ cho đồng bào Miền Trung khắc phục sự đói khát trong thời gian bị Lũ Lụt vừa qua.

Theo những nguồn tin từ báo chí và mạng toàn cầu, thì tính đến hôm nay, cơn lũ lụt đã tạm ngừng trên các Tỉnh miền Trung Việt Nam. Mọi hoạt động thường nhật đã được bắt đầu trở lại với cuộc sống của đồng bào. Nhưng thật xót xa và đau buồn biết dường nào, khi những hậu quả của cơn lũ để lại cho đồng bào miền Trung không biết đến thời gian nào được phục hồi lại như trước khi lũ lụt.

Theo tinh thần từ bi cứu khổ nạn của Phật Giáo, nay Văn Phòng Ban Liên Lạc Giáo Hội 4 Châu, một lần nữa tha thiết kêu gọi quý Giáo Hội trong 4 Châu từ bi hoan hỷ thêm một lần chung sức kêu gọi các Tự Viện Tăng Ni và đồng bào Phật tử tại các Châu, giai đại hoan hỷ ủng hộ trên mọi phương thức, để chúng ta góp một bàn tay xây dựng lại những gì đã mất mát của đồng bào miền Trung quê hương Việt Nam trong hiện tại.

Kính xin chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử các giới nhất tâm đồng cầu nguyện cho đồng bào miền Trung vui bớt đi nỗi khổ đau cùng cực của cuộc sống hiện tại. Mong sao lũ lụt thôi tàn phá, cho miền Trung đất trời được bình yên, cho Dân chúng đời sống an hòa, các tai ương họa hại được tiêu trừ.

Nguyện cầu Tam Bảo từ bi gia hộ chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử 4 Châu vô lượng an lành và công cuộc kêu gọi ủng hộ cứu trợ được thành tựu mỹ mãn.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

Thay mặt Văn Phòng Ban Liên Lạc GHPGVNTN Liên Châu

Đệ Nhất Chủ Tịch

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt



Đệ Nhị Chủ Tịch

Hòa Thượng Thích Như Điển

8 Rue François Mauriac. Parc aux Lièvres. 91000 Evry. France.

Tél : 01.64.93.55.56 - 07.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr